

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการภาครัฐ

ห้องปฏิบัติการภาครัฐให้บริการการวิเคราะห์ การสืบสวน และการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนสำนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสามารถตอบสนองความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายและระเบียบความปลอดภัยด้านอาหาร สาธารณสุข การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ห้องปฏิบัติการภาครัฐเป็นหนึ่งในองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐบาลฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 140 ปี นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งเภสัชกรและนักวิเคราะห์คนแรกในปี ค.ศ. 1879 ปัจจุบันห้องปฏิบัติการแห่งนี้บริหารงานโดยนักเคมีของรัฐบาล มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 510 คน โดยประมาณหนึ่งในสามเป็นผู้เชี่ยวชาญมีอาชีพในสาขาวิชาการวิเคราะห์และการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

ห้องปฏิบัติการภาครัฐได้ย้ายไปยังสถานที่ตั้งปัจจุบันในเมืองโฮมันตัน เกาลุน เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1992 โดยมีห้องปฏิบัติการดาวเทียมหลายแห่งทั่วฮ่องกง ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกล้ำสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องมือวิเคราะห์ การดำเนินการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ



การบริหารงานทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการภาครัฐเป็นความรับผิดชอบของนักเคมีของรัฐบาล ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งออกเป็นสองฝ่ายปฏิบัติการ:

- ฝ่ายบริการวิเคราะห์และให้คำปรึกษา
- กองนิติวิทยาศาสตร์

แต่ละแผนกบริหารงานโดยผู้ช่วยนักเคมีของรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจากฝ่ายธุรการ

นอกเหนือจากการให้บริการแก่แผนกลูกค้าแล้ว

ห้องปฏิบัติการภาครัฐยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐานวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแข็งขัน มีการพยายามช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพนักงานผ่านการมีส่วนร่วมในการประชุม การแข่งขันประสพการณ์และทำงานร่วมกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญ การรับรองสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยและการฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญของห้องปฏิบัติการภาครัฐมาโดยตลอด

ห้องปฏิบัติการภาครัฐยังจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้เยี่ยมชมและนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการท้องถิ่น เงินแผ่นดินใหญ่และมาเก๊า โดยห้องปฏิบัติการภาครัฐยังได้แบ่งปันประสพการณ์กับประเทศต่างๆและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการเตรียมการระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค มีการนำเสนอการบรรยายและจัดทำโปรแกรมเอกสารแนบสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของแผนกลูกค้ารายใหญ่

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ควบคู่ไปกับการแนะนำนโยบายและกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางด้านวิทยาศาสตร์ การเปิดตัววัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในตลาดท้องถิ่น

ตลอดจนความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางอาญา

ได้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทำงานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ

สิ่งนี้ไม่เพียงนำไปสู่การให้บริการที่ความครอบคลุมมากขึ้น

ความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นของเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพ

แต่ยังรวมถึงการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อันทรงพลังมากมายอีกด้วย

สำนักปฏิบัติการวิจัยของรัฐบาล

7-2024